

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

โดยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

เรื่อง	มติ/ข้อสังเกต	ผู้รับผิดชอบ
๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม - รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุม	สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม
๓. เรื่องเพื่อทราบ ๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	รับทราบ	สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม
๓.๒ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทำคามผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.	รับทราบ	สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม
๔. เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ แผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ความชัดเจนในรายละเอียดของแผนงาน และให้นำมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ภายในกำหนด ๑ เดือน โดยควรต้องมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) แผนการดำเนินงานภายหลังการดำเนินโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย (๒) แผนการดำเนินงานการเสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางในการเผยแพร่กฎหมาย และการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม

เรื่อง	มติ/ข้อสังเกต	ผู้รับผิดชอบ
<p>๔.๒ การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่ได้กระทำความผิดอาญา)</p> <p>๕. เรื่องอื่นๆ</p>	<p>ประเมินผล</p> <p>(๓) ศึกษาเพิ่มเติมประเด็นเนื้อหากฎหมายที่จะนำไปพัฒนาสื่อเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ เช่น กฎหมายว่าด้วยหนี้ กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ กฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมออนไลน์ กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง กฎหมายเกี่ยวกับพระสงฆ์ รวมถึงปัญหาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น</p> <p>(๔) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากฎหมาย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization)</p> <p>เห็นควรให้ดำเนินการเตรียมความพร้อม หากกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ โดยอาหารหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเตรียมความพร้อมผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม และเมื่อต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ต่อไป</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม</p>

พจน วัฒนกุลผู้จัดทำ
(นางชัตติยา รัตนติลก)
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2558/๒๐๑๖ผู้ตรวจมติ
(นายชัยวัฒน์ ราษฎร์)
อนุกรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ / แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 เห็นชอบ / มอบดำเนินการ

พันตำรวจโท
(พงษ์ธร ชัยยิวศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม